



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน การสอบแบบออนไลน์ การจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน)

ฉบับที่ ๒๒

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การจัดการเรียนการสอน การสอบแบบออนไลน์ การจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน) ฉบับที่ ๒๑ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายพื้นที่ในประเทศไทยยังคงมีการระบาดระลอกใหม่เป็นวงกว้าง ดังนั้นเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติราชการบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนักถึงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน การสอบแบบออนไลน์ การจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) ฉบับที่ ๒๒ ไว้ดังต่อไปนี้

๑. ให้ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน การสอบแบบออนไลน์ การวัดประเมินผลตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน การสอบแบบออนไลน์ การจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) ฉบับที่ ๒๐ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ให้ผู้จัดกิจกรรม ที่เป็นการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของกลุ่มบุคคล อันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน การสอบแบบออนไลน์ การจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) ฉบับที่ ๒๐ ให้ผู้จัดกิจกรรมนั้นงดหรือเลื่อนไปก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ให้ขยาย...

๓. ให้ขยายเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน) ฉบับที่ ๒๑ ไปจนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ ณ ที่พักอาศัยของตน (Work From Home)

๑. บุคลากรสายวิชาการ ห้ามออกจากพื้นที่จังหวัดสกลนคร หากมีความจำเป็นออกนอกพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให้ขออนุมัติการลาตามระเบียบการลาของราชการทุกกรณี
๒. กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชาสามารถติดต่อและเรียกให้มาปฏิบัติงานได้ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๓. ให้บุคลากรสายวิชาการ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชน สถานที่แออัด หรือดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม
๔. ให้บุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายละเอียดที่ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา
๕. ให้คนบติกำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการที่อยู่ในสังกัดได้

ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ ที่พักอาศัยของตน (Work From Home)

ให้บุคลากรสายสนับสนุนยึดแนวทางขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน) ฉบับที่ ๒๑ อย่างเคร่งครัด

ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศฉบับนี้ กรณีที่มีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร